

Phụ lục
DANH MỤC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG
NĂNG LỰC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG CẤP QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số: 1251 /QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

STT	NỘI DUNG NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
I	HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG CẤP QUỐC GIA			
1	Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 21/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường.	Bộ Quốc phòng	Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan	Tháng 12 năm 2025
2	Xây dựng, ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy trình phân cấp, ứng phó, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia.	Bộ Quốc phòng	Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương có liên quan	Tháng 6 năm 2024
3	Xây dựng bộ kịch bản sự cố, các tài liệu hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia làm cơ sở cho công tác chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương.	Bộ Quốc phòng	Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương có liên quan	Tháng 12 năm 2024

STT	NỘI DUNG NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
II	NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁM SÁT, CẢNH BÁO CỦA HỆ THỐNG CÁC TRẠM QUAN TRẮC PHỤC VỤ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG CẤP QUỐC GIA			
1	Xây dựng, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị để nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo thực thi đối với Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường và hệ thống trạm quan trắc, cảnh báo hóa học - phóng xạ hiện có trong Quân đội.	Bộ Quốc phòng	Các bộ, ngành có liên quan	Năm 2026
2	Xây dựng, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị cho hệ thống trạm quan trắc môi trường hiện có của Bộ Tài nguyên và Môi trường.	Bộ Tài nguyên và Môi trường	Bộ Quốc phòng, và các bộ, ngành, địa phương có liên quan	Năm 2026
3	Xây dựng, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị cho hệ thống trạm quan trắc phóng xạ môi trường hiện có của Bộ Khoa học và Công nghệ.	Bộ Khoa học và Công nghệ	Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương có liên quan	Năm 2026
4	Xây dựng, triển khai các dự án, nhiệm vụ về cập nhật cơ sở dữ liệu thường xuyên về nguy cơ sự cố môi trường cấp quốc gia trên phạm vi cả nước; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu hiện trạng môi trường từ hệ thống trạm quan trắc của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và cơ sở dữ liệu quản lý lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia.	Bộ Quốc phòng	Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, và các bộ, ngành, địa phương có liên quan	Tháng 12 năm 2025

STT	NỘI DUNG NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	CƠ QUAN PHỐI HỢP	THỜI GIAN HOÀN THÀNH
III	NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG CẤP QUỐC GIA			
1	Xây dựng, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đối với lực lượng nòng cốt (Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường) và các lực lượng tham gia ứng phó sự cố môi trường trong Quân đội.	Bộ Quốc phòng	Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính	Năm 2026
2	Xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác giám sát, cảnh báo, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia.	Bộ Quốc phòng	Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính	Năm 2027
3	Tăng cường năng lực các kho khí tài hóa học của quân đội để đảm bảo năng lực cấp phát vật tư, trang thiết bị ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia.	Bộ Quốc phòng	Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường	Năm 2030
4	Sản xuất các trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác giám sát, cảnh báo, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia.	Bộ Quốc phòng	Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành có liên quan	Năm 2030